



คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

ที่ ๗๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ อ่านออกเขียนได้ ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง นั้น

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จึงดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยใช้เครื่องมือการคัดกรองจากสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กำหนดวันสอบในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ส่งผลการประเมินภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และนำข้อมูลจากการคัดกรองของสถานศึกษามาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

นายศุภชัย เวชกุล	ประธานกรรมการ
นางสาวอาริสรา หนูกลิน	รองประธานกรรมการ
นางสาวฐานิดา ศิลป์ประพันธ์	รองประธานกรรมการ
นางสาวสุนันทา ศรีพุทธ	กรรมการ
นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา ทองนาค	กรรมการ
นางสาววัชรินทร์ สมพงษ์	กรรมการ
นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง	กรรมการ
นางสาวนันทิตา สร้อยหอม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ เสนอแนะตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๒. คณะกรรมการจัดเตรียมแบบทดสอบ ประกอบด้วย

นางสาววัชรินทร์ สมพงษ์	ประธาน
นางสาวพิชญาดา ธราพร	กรรมการ
นางสุภาวดี กาศสุวรรณ	กรรมการ
นางสาวภัชรา พุกพะยา	กรรมการ
นางสาววาสนา ไทยเอียด	กรรมการ
นางสาวจันจิรา เล่าแก้ว	กรรมการ
นางสาวดลยา สุขกา	กรรมการ

นางสาวสุจิรา แก้วสังข์	กรรมการ
นายคชสิทธิ์ เจาะจง	กรรมการ
นางสาวศศิธร หนูฉิม	กรรมการ
นางสาวลลิตา เกอเกลี้ยง	กรรมการ
นางสาวฐิติพร ช่วยสงค์	กรรมการ
นางสาวนนทิศา สร้อยหอม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดทำแบบทดสอบ และแบบฟอร์มสำหรับบันทึกคะแนน

๓. คณะกรรมการดำเนินการสอบ เพื่อคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ห้อง ป.๑/๑	นางสาวสุจิรา แก้วสังข์	นางสาวญาณิศา สังข์เพชร
ห้อง ป.๑/๒	นางสาววาสนา ไทยเอียด	นางสาวจันจิรา ชูเมฆ
ห้อง ป.๑/๓	นางวรัญญา พันธุ์เพชรกุล	นางสาวเพชรลดา พลายทอง
ห้อง ป.๑/๔	นางสาวดลยา สุขกาว	นางสาวสุตารัตน์ ยอดศรี
ห้อง ป.๑/๕	นางฉายา ลาขโรจน์	นางสาวปริญญ์ แก้วจันทร์แก้ว
ห้อง ป.๑/๖	นางสาวศศิธร หนูฉิม	นางกาญจนา กรีมละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ห้อง ป.๒/๑	นางสาวศุภรัตน์ วัฒนา	นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง
ห้อง ป.๒/๒	นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ	นางสาวกชกร ช่วยศรีสวัสดิ์
ห้อง ป.๒/๓	นางสาววรรณวจี แดงมา	นางสาววิไลวรรณ นาคน้อย
ห้อง ป.๒/๔	นางสาวภูริดา โกลาหล	นางสาวกัญจณา แก่นงาม
ห้อง ป.๒/๕	นายคชสิทธิ์ เจาะจง	นางสาวปิยวดี เพชรกุล
ห้อง ป.๒/๖	นางสาวลลิตา เกอเกลี้ยง	นางสาวรัตติกาล อัมพะวัน
ห้อง ป.๒/๗	นางอรอุมา เพชรบำรุง	นางสาวสัจจพร บุญพรหม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ห้อง ป.๓/๑	นางสาวธิตินุภา รัตน์ะ	นายชัยเดช บุญสอน
ห้อง ป.๓/๒	นางสาววัชรินทร์ สมพงษ์	นางสาวพิรญาณ์ เกตุแก้ว
ห้อง ป.๓/๓	นางสาววรรณิภา คงสิทธิ์	นางสาวกนิษฐา เพชรสลับแก้ว
ห้อง ป.๓/๔	นายณัฐกิตติ์ สงแก	นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
ห้อง ป.๓/๕	นางสาวชุตินา สุประดิษฐ์	นางสาวศิรินธาร อินทนะ
ห้อง ป.๓/๖	นางอุษา เมฆสุข	นางอรรวรรณ ชุมขวัญ
ห้อง ป.๓/๗	นางสาวพิชญาดา ธราพร	นางสาวกวิณทิพย์ ลือชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ห้อง ป.๔/๑	นางปาริชาติ กลับกลาย	ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตรมณี ศักดา
ห้อง ป.๔/๒	นางสาวภัชรา พุกพะยา	นายโฆษิต ขุนภักดี
ห้อง ป.๔/๓	นางณัฐภากร แก้วเชื้อ	
ห้อง ป.๔/๔	นางศิวพร พันธุ์ลำภักดี	นางศิโรรัตน์ ทนุศักดิ์
ห้อง ป.๔/๕	นางสาวพัสดิ เพชรไพ	นายจตุพร ท่อนทอง

ห้อง ป.๔/๖	นายอภิรักษ์ เหล่าพราหมณ์	นางสาวพันทิพา ทิพยฤกษ์
ห้อง ป.๔/๗	นางสาวสร้อยชญา กลางนุรักษ์	นางสาวฐิติพร ช่วยสงค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ห้อง ป.๕/๑	นางสาวปิยนตร์ วัฒนา
ห้อง ป.๕/๒	นางสาววิชชุดา ดำเนินผล
ห้อง ป.๕/๓	นางสาวจันจิรา เล่าแก้ว
ห้อง ป.๕/๔	นางทิวพร ขุนเสถียร
ห้อง ป.๕/๕	นางสาววันวิสาข์ จูตระกูล
ห้อง ป.๕/๖	นายสรวรยา อนันต์
ห้อง ป.๕/๗	นางสาววรลักษณ์ สุขเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ห้อง ป.๖/๑	นางสาวณัฐิณี วงศ์สันติวัฒน์
ห้อง ป.๖/๒	นางสาวอารีรัตน์ ปลอดนคร
ห้อง ป.๖/๓	นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ
ห้อง ป.๖/๔	นางสาวนันทิตา สร้อยหอม
ห้อง ป.๖/๕	นางสาวปฐมมาตี พัฒนสิงห์
ห้อง ป.๖/๖	นางสาวสุกัญญา ทองนาค
ห้อง ป.๖/๗	นางสาวจิตรา สัมพันธ์

มีหน้าที่

- ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียน เป็นรายบุคคลของนักเรียนตามเครื่องมือที่กำหนด
- บันทึกข้อมูลรายบุคคลและจัดทำแผนภูมิแสดงความก้าวหน้ารายบุคคล ด้านการอ่าน การเขียน ส่งฝ่ายวิชาการ
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนตามช่วงเวลาที่กำหนด

๔. คณะกรรมการสรุปรายงานผลการทดสอบแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย

นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง	ประธานกรรมการ
นางฉายา ลาซโรจน์	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางสาววาสนา ไทยเอียด	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวลลิตา เกอเกลี้ยง	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นางสาวชุตินา สุประดิษฐ์	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวศศิธร หนูนิม	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นางสาวภัสรา พุกพะยา	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวพัสดิ เพชรไพ	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาววิชชุดา ดำเนินผล	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวจันจิรา เล่าแก้ว	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาวนันทิดา สร้อยหอม	กรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางสาววัชรินทร์ สมพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

- เก็บรวบรวมข้อมูลการสอบการอ่าน การเขียนของนักเรียน ส่งฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดทำข้อมูลและจัดทำแผนภูมิแสดงผลความก้าวหน้าเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

๕. คณะกรรมการบันทึกภาพการจัดการสอบ ประกอบด้วย

นายชัยเดช บุญสอน	ประธานกรรมการ
นางสาวชุตินา สุประดิษฐ์	กรรมการ
นายโมเชิต ชันภักดี	กรรมการ
นางสาวปริญญ์ แก้วจันทร์แก้ว	กรรมการ
นางสาวปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ บันทึกภาพระหว่างการดำเนินการทดสอบในแต่ละห้องเรียน

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและสรุปรายงานผล

นางสาววัชรินทร์ สมพงษ์	ประธาน
นางสุภาวดี กาฬสุวรรณ	กรรมการ
นางสาวนันทิดา สร้อยหอม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล รายงานผลข้อมูลในระบบ (e-Me) สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่มรายงาน

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗



(นายศุภชัย เวชกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี